
ค ำชี้แจง   การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
  ของส านักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ตอบประเด็นจากที่ประชุมคณะกรรมการจัดหาครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 
ประเด็นที่ 1 
ถำม : เหตุใดกองทุนฯ ขอซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 ในราคากลาง 32,000 บาท/เครื่อง 
ตอบ : 1. เนื่องจากการขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในครั้งนี้เป็นการซื้อเพ่ือทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและ   
ในเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพนั้นก็เป็นคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 เช่นกัน จึงจ าเป็นที่ต้องซื้อ            
เพ่ือใช้งานให้ต่อเนื่องตามภารกิจงานของกองทุน 
        2. กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศไว้ใช้บริหารจัดการภายใน (Fund-Office) ของส านักงาน (ระบบหลังบ้าน)  
โดยทุกกลุ่มงานจะต้องเข้าไปบันทึกข้อมูลผ่านระบบและประมวลผลทางเว็บไซต์ของส านักงาน ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลางที่ก าหนดให้กองทุนฯ             
มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารฯ หรือผู้บริหาร           
จึงจ าเป็นต้องจัดท าระบบและฐานข้อมูลเพ่ือรองรับผู้ใช้บริการทั้งภายใน/ภายนอก ทุนหมุนเวียน และ
สามารถน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของกองทุน  อีกทั้งระบบ Fund-
Office สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันและเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ภายในส านักงานฯ           
โดยลดขั้นตอน ลดเวลา ลดจ านวนคน ในการปฏิบัติงาน 
 3. กองทุนฯ ด าเนินการบริหารจัดการสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์เอง โดยไม่ได้ขอความอนุเคราะห์
จากศูนย์เทคโนโลยีฯ ของกรมให้ด าเนินการให้ในส่วนของข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น การท าสื่ออินโฟกราฟฟิก 
การท า LINE Official การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลงานวิจัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน 
(ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนฯ ทั้งหมด 829 โครงการ แบ่งเป็นโครงการภายใน 519 
โครงการ ภายนอก 310 โครงการ ซึ่งมีความจ าในการจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีขนาดมากกว่า 500 GB และมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ) เมนูการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ การลงข้อมูลข่าวสารต่างๆ แบบฟอร์มการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่างๆ ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดให้จัดเก็บข้อมูล  
 4. กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกรอบวงเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมแีผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ไว้ในแผนปฏิบัติงานกองทุนฯ ปี 2567 แล้ว 
 
 ดังนั้น กองทุนฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 เนื่องจากมี
หน่วยความจ าและความเร็วที่มากกว่าคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 เพ่ือให้ภารกิจงานของ
กองทุนฯ เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และมีประสิทธิภาพ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ของ
กรมการแพทย์แผนไทยฯ และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ให้เป็นที่รู้จักในหน่วยงานต่างๆ ด้วย 
 
ประเด็นที่ 2 
ถำม : การสลับคอมพิวเตอร์ของกองทุนฯ ไปให้หน่วยงานอื่นใช้ 
ตอบ : เมื่อกองทุนฯ มีการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุภาครัฐแล้ว จะต้องมีการลงทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ของ
ส านักงานทุกรายการและก าหนดผู้ใช้งาน มีการคิดค านวณค่าเสื่อมประจ าปี และกองทุนฯ ได้รับการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ทุกประเภทเป็นประจ าทุกปี จากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หากหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ได้
อยู่ภายใต้กองทุนหรือไม่มีโครงการที่เกี่ยวข้องที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนฯ น าไปใช้จะต้อง
ชี้แจงต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเอง หากมีข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงมา 


